

ความสัมพันธ์ในการอธิษฐาน

ธวัช เย็นใจ

พระเยซูคริสต์ ทรงสอนพวกสาวกให้อธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่” (มัทธิว. 6.9)

ในพระคัมภีร์กล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้า บางทีก็เรียกว่าแผ่นดินสวรรค์ หรือแผ่นดินของพระคริสต์ คำเหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันและแทนกันได้

ในภาษากรีก “บาซิลโลอา” (basilica) หมายถึง ราชอาณาจักร หรือ การปกครอง

ตามความเข้าใจของผู้คนจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ

หนึ่ง ราชอาณาจักรที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งไม่ยั่งยืนถาวร เช่น ราชอาณาจักรของกรีก เปอร์เซีย บาบิโลน ฯลฯ

สอง หมายถึง ราชอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งไม่เสื่อมสลาย ตั้งมั่นคงสืบ ๆ ไปเป็นนิรันดร์ (วิวรณ์.1:6, 20:6) คำว่า “บาซิลโลอา” หมายถึงประการที่สองนี้แหละ คือ การปกครองที่ดำรงอยู่ตลอดไป

ใน 1 เธสะโลนิกา.4:17 อาจารย์เปาโลกำลังบรรยายภาพของคริสเตียนที่ถูกรับขึ้นไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ ได้พบกับพระองค์ในฟ้าอากาศ และได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์ ในภาษากรีกให้คำว่า “อะพานเทซิส” (apantesis) หมายถึง บรรดาผู้คนที่ออกจากเมือง ไปต้อนรับการเสด็จมาของกษัตริย์ผู้ทรงเกียรติ ซึ่งบรรชนะในสงครามพวกเขาได้ยกย่องถวายเกียรติและสรรเสริญพระองค์

“แผ่นดินสวรรค์” ในพระคัมภีร์ มีความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ

1. ราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ปกครอง
2. ผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์
3. การปกครองในแว่นแคว้นใกล้เคียง ซึ่งรวบรวมเข้ามาเป็นอาณาจักรเดียวกัน

ถ้าเราอธิษฐานด้วยถ้อยคำว่า “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะจะต้องต่อด้วยคำว่า “ขอให้แผ่นดินมาตั้งอยู่” จึงจะลงตัวและครบถ้วน ถือว่าเป็นคำอธิษฐานตามคำสอนของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง

คนยิวมีคำกล่าวว่า คำอธิษฐานที่ไม่มีการกล่าวถึงพระราชอาณาจักรของพระเจ้านั้น ไม่ถือว่าเป็นคำอธิษฐานที่แท้จริง ในทำนองเดียวกัน เราอาจกล่าวได้ว่าคำเทศนาที่ไม่มีการกล่าวถึงแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ถือเป็นคำอธิษฐานที่สมบูรณ์แบบ!

แผ่นดินของพระเจ้าแตกต่างจากอาณาจักรของมนุษย์

นโปเลียน โบนาปาร์ต เคยกล่าวไว้ว่า “อเล็กซานเดอร์และข้าพเจ้าได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ด้วยกำลังทหารและอาวุธ แต่ไม่เข้าไม่นานก็ล่มสลายลง แต่พระเยซูคริสต์ทรงสร้างอาณาจักรด้วยความรัก และก็ยังยืนถาวรตลอดไป”

ดาเนียล ได้กล่าวถึงอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลของบาบิโลนที่ล่มสลายลง (ดาเนียล.5:26-28) แต่พระเยซูคริสต์ตรัสสั่งว่า ให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจีก่อนสิ่งอื่นใด (มัทธิว 6:33) แต่ความคิดของมนุษย์มักจะสวนกับน้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์บอกว่าเชื่อแล้วจึงจะรอด แต่หลายคนค้านว่า “รอดแล้วจึงจะเชื่อ”

พระเยซูตรัสว่า เราสามารถเข้าสวรรค์ได้แม้เราเป็นคนบาป แต่บางคนบอกว่าต้องทำดีเสียก่อนแล้วจึงจะได้เข้าไปในแผ่นดินสวรรค์

แผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญในการประกาศข่าวประเสริฐ

พระเยซูตรัสว่า “เราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า” (ลูกา.4:43) เมื่อพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และประทับอยู่กับพวกสาวกเป็นเวลา 40 วันสิ่งที่พระองค์ให้เป็นหัวข้อสนทนากันตลอดเวลาคือเรื่อง “แผ่นดินของพระเจ้า” (กิจการ.1:2-3) มาถึงตรงนี้ก็มีความสำคัญสำหรับพวกเราที่เป็นคริสเตียนว่า ทุกวันเราสนทนากันด้วยเรื่องอะไร

ใครบ้างที่ได้เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้า

แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่ใช่สวนสาธารณะที่ใครต่อใครจะเข้าไปพักผ่อนหรือเดินเล่นได้โดยง่าย แผ่นดินของพระเจามีใช่โรงพยาบาลหรือเมจิกแลนด์ที่เพียงแต่มีเงินและดีดักก็ผ่านประตูไปได้อย่างสะดวกสบาย

แต่ผู้ที่เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนนี้

1. เสาะแสวงหาอย่างจริงจัง (มัทธิว.6.33)

พระเยซูคริสต์ตรัสว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นสถานที่ที่จะต้องชิงเอา (ลูกา.16:16) คำว่า “ชิง” มาจากภาษากรีกว่า “biazomia” หมายถึง การบุกเข้าไป การจู่โจมอย่างฉับพลัน และด้วยการทุ่มเทกำลังทั้งหมดเข้ายึดครอง

2. การสารภาพความผิดบาป กลับใจบังเกิดใหม่ (ยอห์น.3.3, 1 ยอห์น.1.9)

3. ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ยอห์น.1:12)

ทำยนี้ อาจสรุปได้ว่า พระคำรัสสอนเรื่องการอธิษฐานที่ว่า “ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” ก็คือ ให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในความคิด คำพูด และการกระทำของเราอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงแต่เท่านั้นให้เราตั้งใจที่จะให้ประกาศ เป็นพยานและสำแดงความรักแก่คนรอบข้าง เพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าเข้าไปตั้งอยู่ในจิตใจของเราด้วย

คริสเตียนที่รัก จงอธิษฐานว่า “ขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในประเทศไทย”

อาเมนไหมครับ!

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 268 พฤษภาคม – มิถุนายน 1999, หน้า 10-11.